

BÁO CÁO**Công tác tuyên truyền giữ gìn trật tự an toàn giao thông
6 tháng đầu năm 2018**

Căn cứ Kế hoạch số 01/KH-B.ATGT ngày 10/01/2018 của Ban An toàn giao thông tỉnh về việc triển khai thực hiện năm An toàn giao thông 2018;

Thực hiện Kế hoạch số: 19-KH/TĐTN-ĐKTHTN ngày 22/2/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền an toàn giao thông hưởng ứng "Năm an toàn giao thông - 2018";

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn báo cáo kết quả triển khai thực hiện các hoạt động tuyên truyền đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong đoàn viên, hội viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2018, cụ thể như sau:

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO

Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã xây dựng kế hoạch thật cụ thể chỉ đạo cho 100% các cơ sở Đoàn - Hội - Đội trong toàn tỉnh tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, hội viên, thanh thiếu niên nâng cao nhận thức trong việc đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trong Năm an toàn giao thông năm 2018 với chủ đề "*An toàn giao thông cho trẻ em*" với tinh thần "*Tinh mạng con người là trên hết*" trên địa bàn toàn tỉnh. Nhằm để tuyên truyền, quyết tâm kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 03 tiêu chí về số vụ tai nạn giao thông, số người chết và bị thương do tai nạn giao thông giảm từ 5% đến 10%, trong đó giảm 10% tỉ lệ thương vong do tai nạn giao thông đối với trẻ em so với năm 2017, ngày 22/2/2018 Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã ban hành kế hoạch 19-KH/TĐTN-ĐKTHTN về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền an toàn giao thông hưởng ứng "Năm an toàn giao thông 2018"; chỉ đạo tăng cường các hoạt động tuyên truyền, trực chốt đảm bảo TT. ATGT trong đợt cao điểm ATGT của tỉnh và Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018; chỉ đạo Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Dương Minh Châu, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Trảng Bàng tổ chức thành lập và ra mắt Đội thanh niên tình nguyện "Cứu nạn giao thông"; chỉ đạo Ban Thường vụ Thành đoàn thành phố Tây Ninh, Ban Thường vụ Huyện đoàn Trảng Bàng phối hợp cùng Trung tâm giáo dục thường xuyên tại đơn vị tổ chức lớp học và thi cấp giấy phép lái xe mô tô 2 bánh hạng A1 đối với đoàn viên, thanh niên, học sinh tại các trường THPT, Trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn; phát động phong trào thi đua đảm bảo trật tự An toàn giao thông năm 2018 trong cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên; cụ thể hóa các phần việc thành các tiêu chí thi đua trong năm 2018 để áp dụng cho các huyện, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc. Chính vì vậy các hoạt động đảm bảo trật tự an toàn giao thông được các cấp bộ Đoàn - Hội - Đội trong toàn tỉnh tổ chức thường xuyên nhằm tuyên truyền kéo giảm tình hình tai nạn giao thông. Từ đó đã nói lên sự quan tâm, tinh thần trách nhiệm của tổ

chức Đoàn - Hội - Đội trong công tác đảm bảo TTATGT đường bộ, cũng như đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn giao nhiệm vụ cho Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Tỉnh đoàn chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn và đôn đốc, nhắc nhở các hoạt động tại cơ sở, kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh đoàn những khó khăn của cơ sở trong quá trình thực hiện để có hướng dẫn kịp thời.

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Trong 6 tháng đầu năm 2018 công tác tuyên truyền đảm bảo TTATGT trong thanh thiếu niên được các cấp bộ Đoàn, Hội trong toàn tỉnh quan tâm thực hiện với nhiều hình thức thiết thực, phong phú thu hút đông đảo Đoàn viên, Hội viên thanh niên tham gia như: *Hội thi rung chuông vàng tìm hiểu về an toàn giao thông, Các phiên tòa giả định, Diễn đàn về an toàn giao thông, Đội TNTN tham gia trực các ngã tư có đèn tín hiệu, phát tờ bướm, Hội thi tuyên truyền viên nhỏ tuổi về an toàn giao thông, Hội thi thiết kế xe đạp tuyên truyền an toàn giao thông, Diễn đàn 100 lý lẽ phê miển phí tuyên truyền luật giao thông đường bộ, phối hợp với Đài truyền thanh huyện và các trạm truyền thanh xã tuyên truyền hưởng ứng năm ATGT 2018, tuyên truyền trên mạng xã hội...* Thông qua các hình thức này, các cấp bộ Đoàn - Hội - Đội đã tuyên truyền các văn bản pháp luật về ATGT đến với thanh thiếu niên như: triển khai Luật giao thông đường bộ năm 2008; Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm TTATGT; Nghị quyết số 88/NQ-CP của Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm TTATGT; Nghị định 46/2016/NĐ-CP ngày 24/5/2016 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; tập trung tuyên truyền các nguyên nhân xảy ra tai nạn như: không uống rượu, bia khi lái xe; không đội mũ bảo hiểm, đội mũ bảo hiểm không cài quai đúng quy cách, vi phạm tốc độ, lạng lách, đánh võng, thông qua các buổi sinh hoạt Chi đoàn, Chi hội, CLB, đội, nhóm... Kết quả đã tổ chức được **514** cuộc có hơn **41.679** lượt đoàn viên, hội viên thanh niên và nhân dân tham dự; phát hơn **4.000** tờ rơi tuyên truyền an toàn giao thông; phát thanh trên hệ thống loa truyền thanh được **91** lượt.

Bằng tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong công tác tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông, các cơ sở Đoàn trên toàn tỉnh đã chủ động phối hợp cùng các ngành chức năng tổ chức cho đoàn viên thanh niên thực hiện "*Ngày thứ 7 tình nguyện*", "*Ngày chủ nhật xanh*" bằng các công trình, phần việc cụ thể như: phát hoang các bụi rậm, dỡ các bảng hiệu, công trình che khuất tầm nhìn trên đường giao thông, dọn dẹp vệ sinh, nhặt rác tại các tuyến đường, dặm vá, làm mới các công trình giao thông nông thôn, sửa chữa Công trình thanh niên "*Tuyến đường thanh niên xanh, sạch, đẹp, đảm bảo an toàn giao thông*", Thực hiện công trình thanh niên "*Thắp sáng đường quê*", giữ gìn văn minh đô thị... Kết quả đã thực hiện được: Sửa chữa, phát quang, dọn vệ sinh hơn **59** km đường; làm mới các công trình giao thông nông thôn, thực hiện công trình thanh niên "*Thắp sáng đường quê*" hơn **15** km cùng với lắp hơn **200** bóng đèn; phát hơn **5.000** tờ rơi, tờ bướm; thu gom được hơn **7** tấn rác. Ngoài ra, còn tổ chức vận động nhân dân hai bên đường không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường phục vụ hoạt động kinh doanh nhằm tạo vẻ mỹ quan đô thị.

Duy trì tổ chức các hoạt động của các đội TNTN theo mô hình “*Công trường an toàn giao thông*” tại các trường học đối với 100% các trường học trên địa bàn toàn tỉnh.

Tổ chức điều hòa giao thông tại các chốt đèn tín hiệu trọng điểm, các ngã tư trung tâm... của các huyện, Thành phố. Kết quả được hơn 50 cuộc với hơn 700 ĐVTH tham gia.

Vận động đoàn viên, thanh niên phối hợp cùng các Đoàn biên phòng, các chốt dân quân, công an các huyện tiến hành tổ chức tuần tra giữ gìn trật tự, an ninh các tuyến đường biên giới, các tuyến đường liên huyện, liên ấp.

Chỉ đạo và hướng dẫn các Đội thanh niên tình nguyện cứu nạn giao thông tổ chức hơn 219 cuộc tuần tra giao thông, tiếp cận và giúp đỡ cho 124 trường hợp gặp không may bị tai nạn giao thông, tổ chức sơ cấp cứu tại chỗ cho 87 trường hợp chấn thương nhẹ, giúp đỡ cho 39 trường hợp đến bệnh viện, đưa 47 trường hợp say rượu về nhà an toàn; vá và thay lốp xe cho 57 trường hợp gặp nạn. Đồng thời tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho 24 gia đình có người tử nạn vì tai nạn giao thông với số tiền trên 10 triệu đồng.

Ngoài ra, Ban Thường vụ các huyện, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc còn tổ chức cho đoàn viên, hội viên, thanh niên ký cam kết thực hiện ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông theo 09 tiêu chí: “Tự giác chấp hành pháp luật về giao thông; Thực hiện nghiêm nhiệm vụ, tác phong chuẩn mực, văn minh; Tôn trọng, nhường nhịn, giúp đỡ mọi người khi tham gia giao thông; Có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng khi tham gia giao thông; Đi đúng làn đường, phần đường quy định; Không tham gia đua xe và cộ vũ đua xe trái phép; Tuân thủ pháp luật khi xử lý và bị xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông; Có ý thức văn hoá xây dựng môi trường giao thông thân thiện, an toàn; Không có đoàn viên chưa đủ tuổi (dưới 18 tuổi) hoặc không có giấy phép lái xe, điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông”.

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

1. Ưu điểm

Các cấp bộ Đoàn - Hội tổ chức các hoạt động đảm bảo trật tự an toàn giao thông được thường xuyên và rộng khắp mang lại hiệu quả cao, thu hút được đông đảo đoàn viên, hội viên thanh niên, thanh thiếu nhi và quần chúng nhân dân tích cực tham dự.

Được sự quan tâm của các cấp uỷ Đảng, Chính quyền, sự chỉ đạo nhiệt tình của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn. Được sự hỗ trợ thường xuyên của Ban ATGT các cấp tạo điều kiện thuận lợi nhất về kinh phí tổ chức cho Đoàn Thanh niên, Hội LHTN Việt Nam các cấp.

Thông qua các hoạt động truyền thông đã góp phần nâng cao nhận thức cũng như ý thức của đoàn viên, hội viên, thanh thiếu nhi và quần chúng nhân dân về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông khi tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh.

2. Hạn chế

- Kinh phí, tài liệu tuyên truyền Luật Giao thông Đường thủy nội địa phục vụ cho công tác tuyên truyền ở các địa phương vùng sông nước trong tỉnh còn hạn chế.

- Các vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn tỉnh trong độ tuổi thanh niên vẫn còn chiếm đa số.

- Hình thức tổ chức các hoạt động tuyên truyền tuy có nhiều đổi mới nhưng nhìn chung tính lan tỏa chưa cao.

- Công tác tiếp cận, tham mưu của cán bộ cơ sở về công tác đảm bảo TTATGT ở một số nơi còn hạn chế.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018:

+ Chủ động phối hợp với các Ban, Ngành và các tổ chức có liên quan tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí tổ chức tổ chức các diễn đàn, hội thi về ATGT trong tháng cao điểm (tháng 9).

+ Tăng cường công tác tuyên truyền đảm bảo TTATGT trong đoàn viên, hội viên thanh niên, học sinh, sinh viên, công nhân tại các nhà máy, cụm công nghiệp, những điểm nóng thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông thực hiện tháng cao điểm tuần tra kiểm soát về an toàn giao thông và vận động nhân dân không lấn chiếm lòng lề đường và xây dựng công chợ “*Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn giao thông*”.

+ Trang bị banner tuyên truyền về mô hình “*Cổng trường an toàn giao thông*” tại tất cả các trường, điểm trường từ cấp Tiểu học đến Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh.

+ Tiếp tục duy trì mô hình “*Bến đò ngang an toàn*”, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về giao thông đường thủy nội địa.

+ Phối hợp tổ chức Ngày hội tuyên truyền pháp luật về giao thông; hướng dẫn kỹ năng lái xe mô tô an toàn.

Trên đây là báo cáo công tác tổ chức các hoạt động tuyên truyền đảm bảo trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Tây Ninh.

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN

Nơi nhận:

- VP I, II Trung ương Đoàn;
- VP I, II Trung ương Hội;
- Ban TNTH Trung ương Đoàn;
- Ban ĐKTHTN TW Đoàn;
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Ban ATGT tỉnh;
- Phòng PV 28 CATN;
- Huyện, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc;
- Lưu VT.



Võ Quốc Khánh